



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2564

เรื่อง	สื่อ
1. ฝ่าทางตันวิกฤตส่งออกผลไม้	ประชาชาติธุรกิจ
2. คอลัมน์: ชายคาพระพิรุณ: ร่วมฝ่าวิกฤติโควิด...เร่งกระจายผลไม้ภาคใต้ด้วยพลัง...แนวหน้า	แนวหน้า
3. ธ.ก.ส.ชี้ราคาสินค้าเกษตร'เดลด้า'กดยางพารา-สุกรลด	แนวหน้า
4. 'เกษตรกร'ดันแปลงต้นไม้เป็นสินทรัพย์	กรุงเทพธุรกิจ
5. 'ปลานิลแดดเดียวเกลือชมพู'เพิ่มมูลค่าให้สินค้าตกเกรด	เดลินิวส์
6. ผลโครงการยกระดับแปลงใหญ่ฯผ่านฉลุย	เดลินิวส์
7. COVIDกตราคาหมูกังวลไวรัสระบาดห่วงส่งออกกุ้งระสำ	ไทยโพสต์
8. ระยองลุยแก้ปัญหาโรคใบด่างมันสำปะหลัง	เดลินิวส์
9. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
10. คอลัมน์: ข่าวสั้น: สกลนครตรวจโรคมันสำปะหลัง	ประชาชาติธุรกิจ
11. 'กองทุนเอฟทีเอ'กลไกการค้าที่ต้องรอบคอบ-รอบด้าน	กรุงเทพธุรกิจ
12. สก๊อปพิเศษ: สำนักงานเกษตร จ.ราชบุรี เร่งเพาะกล้าต้นฟ้าทะลายโจรไว้...	สยามรัฐ

ผ่าทางต้นวิกฤตส่งออกผลไม้ เวียดนามลือกดาว์น-จีนเข้มงวดตรวจโควิด

ผวา “จีน” ใช้นิวคลีอิกตรวจเข้มโควิด เจอเชื้อ 2 ครั้งลงคาบห้ามส่งออก เอกชน หัวนูด “ผลไม้” ลินค้าพระเอกไทยร่วง กระทบยาวถึงชาวสวน “พาดิชย์-เกษตร” ประสานเสียงเคลียร์ปมระบายนศก ลดปัญหาแออัดด่านชายแดน ด้าน ทูตพาดิชย์เวียดนามแจงโฮซีชี้น ส่งออกทะลัก ไม่เกี่ยวล็อกดาว์นเมือง ฮานอยคนละเส้นทาง เนะใช้ 2 ด่านใหม่ “หม่องกาย-ตงซิง” ด่านรถไฟดั่งตั้ง- ผิงเสียงช่วยระบายนศก

นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา ประธาน คณะกรรมการยุทธศาสตร์อาหารแปรรูป และอาหารแห่งอนาคต หอการค้าไทย เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมาสินค้าผลไม้ เป็นพระเอกในการส่งออก ปีนี้ 6 เดือน เพิ่มขึ้น 30% โดยเฉพาะการส่งออกไป ตลาดจีน ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่สุด คิดเป็น ลัดส่วนถึง 60% ของการส่งออกผลไม้

แต่ปรากฏว่าขณะนี้เกิดประเด็นเรื่อง การตรวจสอบเข้มขึ้นเพื่อป้องกันปัญหา การแพร่ระบาดของโควิด-19 เพิ่มจาก ปกติที่จีนมีกฎหมายที่ตรวจสอบตั้งแต่ การปลูกต้องได้มาตรฐาน GAP และการ ตรวจโรคและบรรจุต้องผ่านมาตรฐาน GMP ปีนี้ลำบากมีการตรวจสอบโควิด-19 เพื่อป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดอีกชั้น

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรม วิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ได้รับมอบ นโยบายนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ ให้แจ้งเตือนผู้ส่งออกผลไม้ไป ประเทศจีน เผื่อระวังและปฏิบัติตาม แนวทางการป้องกันเชื้อโควิด-19 ติด ปนเนืองไปกับสินค้าผลไม้อย่างเคร่งครัด

“ปัจจุบันจีนมีมาตรการในการควบคุม การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่าง

ตลาดส่งออกผลไม้สด แซ่เยิ่น แซ่แข็งและแซ่แก๊ง 5 อันดับแรกของไทยรายประเทศ

ประเทศ	มูลค่า 6 เดือน (ม.ค.-มิ.ย.) หน่วย : ล้านบาท	อัตรา เปลี่ยนแปลง (%)
1.จีน	49,228.81	64.26
2.ฮ่องกง	7,697.06	-20.72
3.เวียดนาม	8,801.01	-54.88
4.มาเลเซีย	565.96	164.35
5.สหรัฐอเมริกา	1,246.21	18.68
รวม 5 รายการ	67,539.0	39.05
รวมอื่น ๆ	4,097.8	15.10
รวมทุกประเทศ	71,636.81	37.68

ที่มา : กระทรวงพาณิชย์

ประเภทศีกษาฝึก

เข้มงวดเพิ่มขึ้นจากเดิม โดยผลไม้ที่ ส่งออกจีนจะถูกตรวจกรดนิวคลีอิกหาเชื้อ โควิด-19 ในสินค้าและในคนขับรถ รวมทั้ง การพ่นฆ่าเชื้อในสินค้าโดยเฉพาะที่ด่าน ไม่ฮาน (มณฑลยูนนาน) ตรวจสอบเข้มงวด มาก ผู้ส่งออกต้องฆ่าเชื้อตู้คอนเทนเนอร์ ทั้งภายในและภายนอก รวมถึงห้องคนขับ และฆ่าเชื้อบรรจุภัณฑ์ก่อนขึ้นตู้ หาก ตรวจพบเชื้อครั้งที่ 1 จะห้ามรถและ สินค้าของบริษัทนั้นเข้าประเทศชั่วคราว 10-15 วัน และหากตรวจพบครั้งที่ 2 ห้าม รถสินค้าของบริษัทนั้นเข้าประเทศถาวร”

เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2564 นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เรียก ประชุมร่วมกับผู้ส่งออกผลไม้ ผู้ว่าราชการ จ.จันทบุรี นครศรีธรรมราช และชุมพร

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (ทูตพาณิชย์) สำนักการเกษตรต่างประเทศ (ทูตเกษตร) เพื่อแก้ไขปัญหาการส่งออก ข้ามแดนไทย-สปป.ลาว-เวียดนามก่อน จะไปจีน

“ปัญหาการขนส่งมีรถบรรทุกคั่งค้าง กว่า 100 คัน และติดค้างหลายวันโดย เฉพาะในพื้นที่ชายแดนเวียดนามที่จะ ส่งออกไปจีนบริเวณด่านโหย่วอี๋กวาน จึงได้แก้ปัญหาด้วยการกระจายให้การ ส่งออกไปยังด่านตงซิง และด่านรถไฟ ผิงเสียง ซึ่งเป็น 2 ใน 3 ด่านส่งออกผลไม้ ไปจีนที่ผู้ส่งออกนิยมเพื่อช่วยเกษตรกร ระบายผลผลิต เพราะขณะนี้มังคุดได้ มีผลผลิตออกมามาก หากไม่สามารถ ระบายผลผลิตได้จะส่งผลกระทบต่อราคาจึง เร่งช่วยเหลือเกษตรกร”

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/เศรษฐกิจในประเทศ

วันที่: จันทร์ 2 - พุธ 4 สิงหาคม 2564

ปีที่: 44

ฉบับที่: 5380

หน้า: 3(บน)

Col.Inch: 73.67 Ad Value: 99,454.50

PRValue (x3): 298,363.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ผ่าทางตันวิกฤตส่งออกผลไม้

นางสาวพรรณกาญจน์ เจียมสุขชน
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้า
ในประเทศ (ทูตพาณิชย์) ประจำกรุงเทพฯ
ประเทศเวียดนาม เปิดเผย “ประชาชาติ
ธุรกิจ” ว่า ได้มีการประสานกับทางเวียดนาม
ถึงการแก้ปัญหาความแออัดบริเวณด่าน
ดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง

สาเหตุจากเป็นช่วงไฮซีซั่นของการ
ส่งออกผลไม้ทุกปีมักจะเกิดปัญหา ซึ่ง
โดยปกติไทยจะส่งผ่านเวียดนามไปจีน
โดยใช้ 3 ด่านนี้ เพราะเป็นด่านสากล
ตามความตกลงการค้าชายแดน แต่จะเป็น
คนละด่านกับที่ผู้ส่งออกเวียดนามใช้ส่ง
ผลไม้ ซึ่งจะออกมาในช่วงเดียวกัน แต่ขนส่ง
ไปตามด่านชายแดนปกติที่ไม่ใช่ด่านสากล

“สคต.เราหารือกับทางด่านมาตลอด
ซึ่งทางด่านก็พร้อมอำนวยความสะดวก
ภายหลังจากประชุมกับท่านรองนายก
รัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ ตอนนี
สถานการณ์ดีขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว รอ
ประมาณ 3-4 วัน วันนีเหลือประมาณ 2 วัน
แม้ว่าทางฮานอยจะยังมีการล็อกดาว์น
ไปถึงวันที่ 7 สิงหาคมแต่ไม่ได้มีผล
เนื่องจากเส้นทางที่จะไปจังหวัดลงเซิน
ไม่ต้องผ่านเข้าเมือง”

สำหรับ 2 ด้านทางเลือกที่แนะนำให้
ผู้ส่งออกส่งผ่านไป คือ ด่านหม่องกาย
(เวียดนาม) ดงซิง (จีน) และด่านรถไฟดงดง
(เวียดนาม) ผิงเสียง (จีน) จะไม่มีความแออัด
โดยเฉพาะด่านหม่องกายน่าจะใช้เวลา
ผ่านด่านไม่เกิน 1 วัน เพราะเป็นด่านใหม่
ไม่แออัด หากเวียดนามก่อสร้างทางด่วน
แล้วเสร็จประมาณต้นปี 2565 น่าจะช่วย
อำนวยความสะดวกมากขึ้น จากปกติ
ด่านนี้ใช้เวลามากกว่าด่านโฮยออีกกว่า
3-4 ชั่วโมง แต่หากทางด่วนเสร็จจะระยะเวลา
จะห่างกันแค่ 1-1.5 ชม.เท่านั้น

ชายคาพระพิรุณ



ในช่วงกรกฎาคม - กันยายน ของทุกปี เป็นช่วงที่มีผลไม้หลายชนิดทยอยออกสู่ตลาด ในปีนี้ ผลไม้ในภาคใต้และภาคเหนือ มีผลผลิตออกมาจำนวนมากใน 3 ชนิดหลัก ได้แก่ ฝรั่ง ปริมาณ 63,647 ตัน มังคุด ปริมาณ 173,116 ตัน และลำไย ปริมาณ 973,603 ตัน แต่การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้การกระจายผลผลิตเป็นไปอย่างลำบาก ส่งผลกระทบต่อทั้งด้านการส่งออกและการจำหน่ายภายในประเทศ ทำให้เกษตรกรชาวสวนผลไม้ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก และเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรอย่างเร่งด่วน เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้ร่วมกับเครือข่ายสหกรณ์ จัดกิจกรรมการกระจายผลไม้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรภาคใต้ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาเป็นประธานในพิธี

โดย นางสาวมนัญญาได้กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงานว่า การกระจาย

ร่วมฝ่าวิกฤติโควิด... เร่งกระจายผลไม้ภาคใต้ด้วยพลังเครือข่ายสหกรณ์

ผลผลิตมาจากภาคใต้ในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ผลิตผลไม้ของภาคใต้ โดยใช้ขบวนการสหกรณ์ เป็นกลไกในการกระจายผลผลิตจากเกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ ชาวสวนผลไม้ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการหยุดรับซื้อของพ่อค้าในพื้นที่ ไปสู่ผู้บริโภคทั่วไปและส่งถึงมือผู้บริโภคโดยตรง โดยมีชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นศูนย์กลางในการจำหน่ายผลไม้สหกรณ์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เริ่มต้นจำนวน 3 ตัน มูลค่ากว่า 100,000 บาท ซึ่งเงาะที่นำมาจำหน่ายครั้งนี้ ส่งตรงมาจากสหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานี จำกัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีรถแท็กซี่สหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากการขาดรายได้ในช่วงสถานการณ์โควิด มาร่วมเป็นรถขนส่งผลไม้จากชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ไปยังผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯ ด้วยเช่นกัน และยังมีแผนที่จะกระจายผลผลิตมังคุดและลำไยต่อไปอีกด้วย

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดทำโครงการ

สนับสนุนการกระจายผลไม้ผ่านสถาบันเกษตรกร เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกร ช่วยเหลือเป็นค่าบริหารจัดการค่าขนส่ง และบรรจุภัณฑ์เพื่อเร่งรัดการกระจายผลผลิต โดยใช้กลไกสหกรณ์ในการเข้าช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ 2 มาตรการ คือ 1.มาตรการการแลกเปลี่ยนผลผลิตกันระหว่างเครือข่ายสหกรณ์ เน้นข้าวสารแลกกับผลไม้ เนื่องจากเป็นสินค้าที่ได้รับผลกระทบเรื่องช่องทางการตลาดในขณะนี้ และ 2.การซื้อขายโดยตรงระหว่างสหกรณ์ชาวสวนผลไม้กับสหกรณ์ผู้บริโภคในจังหวัดต่างๆ เป็นการกระจายผ่านเครือข่ายของศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ และสหกรณ์ขนาดใหญ่อันดับอำเภอ ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการแลกเปลี่ยนสินค้าข้าวและผลไม้ไปแล้ว จำนวน 11 สหกรณ์ ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปริมาณผลผลิต 854 ตัน มูลค่ากว่า 21,624,670 บาท ส่วนการซื้อขายโดยผ่านขบวนการสหกรณ์ ดำเนินการแล้ว 35 แห่ง ปริมาณ 204 ตัน มูลค่ากว่า 7,049,954 บาท

ด้าน นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรม

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/-

วันที่: จันทร์ 2 สิงหาคม 2564

ปีที่: 42

ฉบับที่: 14705

หน้า: 8(บน)

Col.Inch: 36.56

Ad Value: 32,904

PRValue (x3): 98,712

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ชายคาพระพิรุณ: ร่วมฝ่าวิกฤติโควิด...เร่งกระจายผลไม้ภาคใต้ด้วยพลังเครือข่ายสหกรณ์

ส่งเสริมสหกรณ์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ได้
สั่งการให้สหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัดประสาน
เครือข่ายสหกรณ์ในแต่ละพื้นที่ สั่งซื้อเงาะและ
มังคุดจากสหกรณ์ที่เป็นแหล่งผลิตในภาคใต้
กระจายสู่ผู้บริโภคของแต่ละจังหวัด โดยให้
สหกรณ์เดินทาง 7 จังหวัด ได้แก่ จอมพร ระนอง
นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี พังงา พัทลุง
และยะลา เปิดจุดรวบรวมเงาะ มังคุด จาก
เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ชาวสวนผลไม้
เน้นผลไม้ที่ได้คุณภาพมาตรฐาน GAP ก่อน
นำมาคัดเกรดบรรจุลงกล่อง และเร่งจัดส่ง
ให้สหกรณ์ที่เป็นตลาดปลายทางเพื่อให้ถึง
ผู้บริโภคโดยเร็ว พร้อมจัดสรรเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ
จากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ วงเงิน 122 ล้านบาท
เพื่อให้สหกรณ์กู้ยืมเป็นทุนหมุนเวียนรับซื้อ
ผลผลิตจากสมาชิกและเกษตรกรในราคานำ
ตลาด เพื่อตั้งราคาผลไม้ในพื้นที่ให้อยู่ในระดับ
ที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่พี่น้องเกษตรกร
สำหรับผู้สนใจต้องการอุดหนุนผลไม้
สหกรณ์ภาคใต้ สามารถสั่งซื้อผ่านเครือข่าย
สหกรณ์ในจังหวัดของท่าน สำหรับส่วนกลาง
ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล สามารถสั่งซื้อ
ได้ที่ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
จำกัด โทร. 08-1823-3639

ขุนเกษตรฯ

ธ.ก.ส.ชี้ราคาสินค้าเกษตร 'เดลต้า'กดยางพารา-สุกรลด

นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. คาดการณ์ราคาสินค้าเกษตรในเดือน ส.ค. 2564 โดยสินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15% เนื่องจากปัจจัยบวกจากการเจรจาขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐกับ 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศจีน บังกลาเทศ และอินโดนีเซีย

ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาอยู่ที่ 10,166-10,288 บาท/ตัน ลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 0.91-2.08 เนื่องจากค่าเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าลง ส่งผลให้ราคาส่งออกข้าวของไทยลดลง ประกอบกับปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ ส่งผลให้สามารถส่งออกข้าวได้เพียงร้อยละ 30 ของปริมาณคำสั่งซื้อเท่านั้น

ยางพาราแผ่นดิบ ชั้น 3 ราคาอยู่ที่ 48.00-49.00 บาท/กก. ลดลงจากเดือนก่อน ร้อยละ 0.04-2.08

โดยมีปัจจัยสนับสนุนมาจากสต็อกยางพาราโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น และแนวโน้มการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าที่ยังรุนแรง มีผลต่อความเชื่อมั่นการลงทุนและการบริโภคภายในประเทศ รวมถึงนักลงทุนในตลาดซื้อขายยางพาราล่วงหน้า ถึงแม้ว่าราคายางพาราในประเทศจะได้ประโยชน์จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทที่อ่อนค่าลงก็ตาม

สุกร ราคาอยู่ที่ 70.55-71.26 บาท/กก. ลดลงจากเดือนก่อน ร้อยละ 0.34-1.33 เนื่องจากภาครัฐยกระดับมาตรการปิดสถานที่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อาทิ การงดรับประทานอาหารที่ร้านอาหาร โรงเรียนและสถาบันศึกษาให้ใช้วิธีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ส่งผลให้ความต้องการบริโภคเนื้อสุกรลดลง

'เกษตรกร' ดันแปลงต้นไม้เป็นสินทรัพย์

กรุงเทพธุรกิจ ● "สภาเกษตรกร" ดันโครงการมัดจำต้นไม้แปลงเป็นหลักทรัพย์ได้ป่าต้นน้ำเศรษฐกิจกลับคืนลดขีดแย้งภาครัฐ

นายศรีสะเกษ สมาน รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า สภาเกษตรกรแห่งชาติได้เสนอเชิงนโยบายการปลูกต้นไม้มีค่า 58 ชนิดต่อรัฐบาลจนมีผลบังคับใช้ รวมถึงผลักดันการปลูกไม้ด้วยเพื่อเป็นอาหารการสร้างที่อยู่อาศัย การผลิตเฟอร์นิเจอร์ และการไม้ใช้สอยประจำวัน รวมถึงใช้เพื่อผลิตพลังงานที่จะสร้างรายได้ให้เกษตรกรระยะสั้นและระยะยาว ในโครงการธนาคารสีเขียว (Green Bank)

ทั้งนี้ สภาเกษตรกรแห่งชาติจะส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจดำเนินการโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับทุกภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรและสถาบันการศึกษา

"สภาเกษตรกรแห่งชาติจะร่วมขับเคลื่อนโครงการธนาคารสีเขียวหรือ

ที่ชาวบ้านเรียกว่าโครงการมัดจำต้นไม้ เพราะฝังต้นไม้ไกลเกินไป เข้าใจง่าย โดยจะลงพื้นที่ไปสำรวจเกษตรกรที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ และเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่การใช้ต้นไม้เพื่อการค้าปัจจุบันหรือค้ำเป็นหลักทรัพย์"

นอกจากนี้ จะเสนอให้คณะทำงานดำเนินการประชาสัมพันธ์และสร้างแบบจำลองในจังหวัดอย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง เพื่อเป็นต้นแบบให้เกษตรกรได้เรียนรู้จากของจริง มองว่าหากเริ่มดำเนินการโครงการธนาคารสีเขียวใน 1 จังหวัดจะมีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวนมาก ด้วยก่อนหน้านั้นเกษตรกรได้ปลูกต้นไม้ตามนโยบายรัฐบาลไปบ้างแล้ว และสภาเกษตรกรแห่งชาติได้ผลักดันการปลูกไม้หลายพื้นที่ครอบคลุม 77 จังหวัด ซึ่งเริ่มได้ทันทีเพียงวางระบบการขึ้นทะเบียนให้เกษตรกรเข้าถึงได้เกษตรกรจะได้ประโยชน์จากโครงการนี้

ในขณะที่ประเด็นออกสารสิทธิ์ซึ่งพื้นที่ที่รัฐอนุญาตให้ทำกินทั้งหมด

ยังไม่ครอบคลุมเกษตรกร ประชาชนส่วนใหญ่จึงเข้าร่วมไม่ได้โดยมีข้อสังเกตคือ เกษตรกรและประชาชนที่มีเอกสารสิทธิ์ตามพื้นที่ราบส่วนใหญ่ไม่ปลูกไม้เศรษฐกิจเป็นแปลงต่างจากเกษตรกร ประชาชนพื้นที่สูงหรือบนภูเขาแต่กลุ่มนี้กลับไม่มีเอกสารสิทธิ์

นายศรีสะเกษกล่าวว่าการออกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินและการส่งเสริมปลูกต้นไม้ใหญ่ให้เป็นอาชีพทางเลือกเป็นเรื่องลำดับต้นที่สภาเกษตรกรแห่งชาติผลักดันตลอด โดยหากร่วมกับภาครัฐวางนโยบายทิศทางจะทำให้เกษตรกรและประชาชนมั่นใจได้ว่าจะมั่นคงแข็งแรง ยั่งยืนถาวรก็จะได้ทั้งป่าต้นน้ำต้นไม้เศรษฐกิจคืนมา ความขัดแย้งกับภาครัฐก็จะไม่เกิด

"อยากให้เกษตรกรมองทางเลือกและกำหนดแผนการสร้างรายได้ระยะสั้นกลางและยาวเพื่อให้หลุดพ้นจากความจนความยากลำบาก ซึ่งในความเป็นจริงไม่ค่อยมีคนวางแผนนัก"



'ปลานิลแดงเดี่ยวเกลือชมพู' เพิ่มมูลค่าให้สินค้าตกเกรด

นายสันติภาพ เลื่อนจงกู ประธานกรรมการสหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์น้ำอุดรดิตถ์ จำกัด เปิดเผยว่า ร่วมกับ สหกรณ์จังหวัดอุดรดิตถ์ ขับเคลื่อนตลาดนำการผลิต โดยบริหารจัดการด้วยกลไกสหกรณ์แบบครบวงจร จับมือภาคเอกชนที่เป็นตลาดปลายทางให้รับซื้อปลาเนื้อดีตามราคาตลาด โดยสหกรณ์ฯ ส่งเสริมการเลี้ยงปลานิลได้มาตรฐาน GAP จัดหาอาหารปลาดีมีคุณภาพ สนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำแก่สมาชิก ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรโดยการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าประมง เน้นปลานิลเป็นหลัก เพื่อสร้างความเข้มแข็งในธุรกิจของสหกรณ์

เกษตรกรต้องปรับตัวจากขายปลาสด เป็นปลาแปรรูปที่ส่งถึงมือลูกค้าพร้อมรับประทานให้เหมือนได้ทานปลาสด ๆ ด้วยการถักปลานิลตกเกรด ซึ่งมีขนาด/น้ำหนักที่ไม่ได้ตามที่รับซื้อหรือรับซื้อแต่ให้ราคาต่ำไม่คุ้มการลงทุนมาแปรรูปเป็น ปลานิลแดงเดี่ยวเกลือชมพู เพื่อสุขภาพ



โดยการพัฒนาสหกรณ์ให้มีศักยภาพเข้าสู่ระบบการผลิตเกษตรแปรรูป มุ่งผลิตสินค้าปลานิลในเชิงการสร้างมูลค่าเพิ่ม สหกรณ์มีปริมาณการค้าเงินธุรกิจ การรวบรวม การแปรรูปเพิ่มขึ้นนำไปสู่การช่วยเหลือสมาชิกของสหกรณ์ คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอและยั่งยืน

“สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์น้ำอุดรดิตถ์ จำกัด อ.พิชัย จ.อุดรดิตถ์ สมาชิกเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง ที่รวมกลุ่มกว่า 60 ราย เลี้ยงปลากว่า 700 กระชังตามริมฝั่งแม่น้ำก่าน ถือเป็นแหล่งขายปลาสดที่ใหญ่แห่งหนึ่งของภาคเหนือ ด้วยสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 พ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อปลานิลสดน้อยลง

ภายใต้การส่งเสริมและให้คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จ.อุดรดิตถ์ และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ เป็นการเพิ่มมูลค่าปลากระชังของเกษตรกร” นายสันติภาพ กล่าว ขณะที่ นางวรรณกนก เชื้อนสุข อาจารย์มรภ.อุดรดิตถ์ กล่าวว่า ปลานิลแดงเดี่ยวเกลือชมพูเพื่อสุขภาพ จัดทำในห้องที่สะอาดตามหลักอนามัย ผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการเลือกใช้เกลือสีชมพู หรือเกลือหิมาลัย เกลือบริสุทธิ์มากด้วยคุณค่าต่อร่างกาย เพราะมีแร่ธาตุและสารอาหารรองมากถึง 84 ชนิด มีปริมาณโปแตสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม และเหล็กมากกว่าเกลือทั่วไป แต่มีปริมาณโซเดียมน้อยกว่า ผู้ป่วยภาวะโรคไตสามารถทานได้



ขั้นตอนการทำ เริ่มจากการคัดปลาให้มีขนาดหรือน้ำหนักใกล้เคียงกันเพื่อง่ายต่อการหมัก นำปลามาถักด้วยน้ำแข็งให้เนื้อปลายังคงความสด ก่อนนำไปทอดเกล็ดล้างทำความสะอาด

เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Section: กีฬา/เกษตร

วันที่: จันทร์ 2 สิงหาคม 2564

ปีที่: -

ฉบับที่: 26226

หน้า: 1(บนขวา), 17

Col.Inch: 60.20

Ad Value: 126,420

PRValue (x3): 379,260

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'ปลานิลแดดเดียวเกลือชมพู' เพิ่มมูลค่าให้สินค้าตกเกรด



สะอาด แล่ปลาโดยผ่าจากด้านหลังจากนั้นนำไป
แช่น้ำเกลือชมพูหิมาลย์ในอัตราส่วน ปลา 2
กิโลกรัม น้ำ 2 กิโลกรัม และเกลือชมพูหิมาลย์
150 กรัม ทิ้งไว้ 10 นาที แล้วล้างด้วยน้ำสะอาด
อีกครั้งก่อนนำไปอบด้วยความร้อนสม่ำเสมอ
แบบไร้แมลงวันรบกวน นำปลาที่แห้งได้ที่มาแพ็ค
ด้วยถุงสุญญากาศอย่างหนา เพื่อรักษาคุณภาพ
ปลาให้อยู่ได้นาน จุดเด่นของปลานิลแดดเดียว
เกลือชมพูเพื่อสุขภาพ คือเก็บความสะอาดทุก
ขั้นตอน ตั้งแต่จับปลาขึ้นจากกระชัง ชำแหละ

ปลา นี้ออกด้วยน้ำแข็งเพื่อให้เนื้อปลายังคง
ความสดเนื้อแน่น เลือกรับซื้อเกลือชมพูหิมาลย์
ที่ดีคือสุขภาพ รสชาติอร่อย เวลาทอดจะเหลือง
สวย หอม เนื้อกรอบนอกนุ่มใน ที่สำคัญเนื้อ
ปลาไม่มีกลิ่นคาวและกลิ่นโคลนเจือปน

จากปลานิลขนาดเล็กตกเกรด พ่อค้า
รับซื้อเพียงกิโลกรัมละ 40 บาท เมื่อแปรรูป
บรรจุในแพ็คเกจในถุงสุญญากาศ ส่งถึงมือ
ลูกค้า ราคา กิโลกรัมละ 120 บาท และช่วงการ
ระบาดโควิด-19 นอกจากจะมีจำหน่ายที่ตลาด
ปลาของสหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์น้ำอุดรดิตถ์ จำกัด
ยังขายออนไลน์ สอบถามได้ทางโทร.0-5583-
2015 หรือ 09-4632-4050, 09-4757-1202.

นารักษ์ สมบัติ/รายงาน

ผลโครงการยกระดับแปลงใหญ่ฯผ่านฉลุย



นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ตามที่มีรายงานในระบบ co-farm พบภาพรวมโครงการ มีกลุ่มแปลงใหญ่ที่แจ้งเข้าร่วมโครงการ 3,501 แปลง แบ่งเป็นกรมส่งเสริมการเกษตร 1,101 แปลง กรมการข้าว 2,101 แปลง กรมปศุสัตว์ 117 แปลง กรมประมง 29 แปลง การยางแห่งประเทศไทย 136 แปลง และกรมหม่อนไหม 17 แปลง ทั้งนี้ มีกลุ่มแปลงใหญ่ที่แจ้งขอยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ 120 แปลง คงเหลือกลุ่มแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น 3,381 แปลง

โดยผลการดำเนินงานภาพรวม มีกลุ่มแปลงใหญ่ที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการระดับจังหวัดแล้ว 2,921 แปลง คิดเป็นร้อยละ 86.39 ของจำนวนแปลงที่เข้าร่วมโครงการ จัดทำ MOU กับหน่วยงานที่

เป็นเจ้าของสินค้าแปลงใหญ่แล้ว 2,873 แปลง คิดเป็นร้อยละ 84.97 ของจำนวนแปลงที่เข้าร่วม

โครงการ และโอนเงินให้กับกลุ่มแปลงใหญ่แล้ว 2,566 แปลง คิดเป็นร้อยละ 75.89 ของจำนวนแปลงที่เข้าร่วมโครงการ วงเงินงบประมาณรวมกว่า 7,112 ล้านบาท

สำหรับความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด เฉพาะด้านพืช ยกเว้นข้าว ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้ดูแล พบมีกลุ่มแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการ 1,065 แปลง ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการระดับจังหวัดแล้ว 1,065 แปลง 100 เปอร์เซ็นต์เต็มของจำนวนแปลงที่เข้าร่วมโครงการ และจัดทำ MOU กับหน่วยงานที่เป็นเจ้าของสินค้าแปลงใหญ่แล้ว 100 เปอร์เซ็นต์และโอนเงินให้กับ

กลุ่มแปลงใหญ่แล้ว วงเงินงบประมาณรวมกว่า 2,873 ล้านบาท ในส่วนของการเบิกจ่ายงบประมาณ กรมส่งเสริมการเกษตรได้สั่งการให้สำนักงานเกษตรจังหวัดเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างให้ได้ตามแผน และเบิกจ่ายตามขั้นตอนและระเบียบราชการอย่างเคร่งครัด พร้อมประสานงานกับอีก 5 หน่วยงานที่ร่วมดำเนินโครงการเร่งรัดการดำเนินการเพื่อประโยชน์แก่เกษตรกรต่อไป.

COVIDกตราคาหมู กังวลไวรัสระบาด ห่วงส่งออกกุ้งระล่า

ไทยโพสต์ • อ่วม! “อ.ก.ส.” ซี ล็อกดาวนำทุบราคาหมูตั้งต่อ เนื่อง ห่วงส่งออกกุ้งไทยระล่า ผลกระทบโคโรนาระบาดหนัก ทำต่างชาติกังวลคุณภาพกุ้งไทย

นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการ เกษตรและสหกรณ์การเกษตร (อ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัย และพัฒนานวัตกรรม อ.ก.ส. คาดการณ์ราคาลินค้าเกษตร ในเดือน ส.ค.2564 โดยลินค้า เกษตรที่มีแนวโน้มราคาปรับตัว สูงขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15% ราคาอยู่ที่ 8,419-8,465 บาท/ตัน เพิ่มขึ้น จากเดือนก่อน 0.30-0.84%, น้ำ ตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ก ราคาอยู่ที่ 17.67-18.19 เซนต์/ ปอนด์ (12.79-13.17 บาท/กก.) เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 1.50- 4.50% และปาล์มน้ำมัน ราคา อยู่ที่ 6.27-6.31 บาท/กก. เพิ่ม ขึ้นจากเดือนก่อน 0.12-0.87%

ด้านลินค้าเกษตรที่มีแนว โน้มราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาอยู่ ที่ 10,166-10,288 บาท/ตัน ลด ลงจากเดือนก่อน 0.91-2.08%, ยางพาราแผ่นดิบ ชั้น 3 ราคาอยู่ที่

48.00-49.00 บาท/กก. ลดลงจาก เดือนก่อน 0.04-2.08% เนื่องจาก แนวโน้มการแพร่ระบาดของโค วิด-19 สายพันธุ์เดลตาที่ยังรุนแรง มีผลต่อความเชื่อมั่นการลงทุน และการบริโภคภายในประเทศ

สุกร ราคาอยู่ที่ 70.55- 71.26 บาท/กก. ลดลงจากเดือน ก่อน 0.34-1.33% เนื่องจาก ภาครัฐยกระดับมาตรการปิด สถานที่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวดเพื่อควบคุมการ แพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผล ให้ความต้องการบริโภคเนื้อสุกร ลดลง, กุ้งขาวแวนนาไม ราคา อยู่ที่ 133.69-135.32 บาท/ กก. ลดลงจากเดือนก่อน 0.50- 1.70% เนื่องจากคาดว่าจะมี การใช้มาตรการล็อกดาวนต่อ เนื่องในเดือน ส.ค. ส่งผลให้ความ ต้องการบริโภคกุ้งในประเทศลด ลง ขณะที่การส่งออกกุ้งของไทย คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการ ระบาด ทั้งการขาดแคลนแรงงาน และประเทศผู้นำเข้ามีความกังวล เกี่ยวกับคุณภาพกุ้งและโคเนื้อ ราคาอยู่ที่ 94.90-95.25 บาท/ กก. ลดลงจากเดือนก่อน 0.05- 0.42% เนื่องจากความต้องการ บริโภคเนื้อโคในประเทศลดลง.

ระยองลุยแก้ปัญหาโรคใบด่างมันสำปะหลัง

โรคใบด่างมันสำปะหลัง เกิดจากเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส จะแสดงอาการใบด่างใบหงิกงอ เสี้ยวรูปทรง และลำต้นแคระแกร็น ส่วนหัวมันจะมีขนาดเล็กกว่าต้นมันสำปะหลังปกติ ทำให้ได้ผลผลิตที่ด้อยคุณภาพ ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่พบการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้เร่งส่งเจ้าหน้าที่สร้างการรับรู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังอย่างทั่วถึงทุกอำเภอ เพื่อเป็นการตัดวงจรการแพร่ระบาด

นางสาวสุพรรณษา สุขเทศน์ เกษตรจังหวัดระยอง กล่าวว่า จังหวัดระยอง มีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังกระจายทั้ง 8 อำเภอ ประมาณ 36,954 ไร่ อำเภอที่พบการระบาดมากที่สุดคือ อำเภอปลวกแดง และอำเภอบ้านค่าย จำนวน 182.50 ไร่ เกษตรกร 6 ราย ได้รับผลกระทบสาเหตุเกิดจากการที่เกษตรกรใช้ท่อนพันธุ์ที่เป็นโรคนำมาปลูกจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรค สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง จึงได้ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอทั้ง 8 อำเภอของ



จังหวัดระยอง ส่งเจ้าหน้าที่ไปเร่งดำเนินการสร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง และเกษตรกรทั่วไปได้รับทราบและตระหนักถึงผลกระทบของโรคใบด่างมันสำปะหลัง โดยเฉพาะให้คำแนะนำหากพบเพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรค เช่น รู้จักกับโรค การแพร่ระบาดของโรค พืชอาศัย และแมลงพาหะ การสำรวจติดตาม และเฝ้าระวังการระบาดของโรค การจัดการกรณีเกิดการระบาด และการกำจัดต้นเป็นโรค เงื่อนไขจ่ายเงินชดเชยทำลาย การปลูกโดยใช้ท่อนพันธุ์สะอาดและทนทานโรค การเคลื่อนย้ายท่อนพันธุ์สะอาดและการปลูกพืชชนิดอื่นทดแทน เป็นต้น อีกทั้งหากพบก็ให้รีบดำเนินการแจ้งเจ้าหน้าที่เกษตรตำบลสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้เคียง หรือสำนักงานเกษตรจังหวัด เพื่อรับการชดเชยทำลายผลผลิตภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคแบบครบคลุมพื้นที่ โดยเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้ หรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) กับกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งจะได้รับค่าชดเชยการทำลายไร่ละ 21,600 บาท พร้อมได้ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังไป

ปลูกตามโครงการเปลี่ยนมันสำปะหลังสะอาด ได้ราคาท่อนพันธุ์ละ 2 บาท ปลูกทดแทนต้นพันธุ์ที่เป็นโรค

ด้าน นายธีระ กิจเจริญ เกษตรอำเภอเนินคมพัฒนา กล่าวว่า ในพื้นที่ อ.เนินคมพัฒนา มีเกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลัง 188 ราย พื้นที่ปลูกประมาณ 4,464 ไร่ ช่วงนี้เป็นช่วงที่พบการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังเพิ่มมากขึ้น จึงได้นำเจ้าหน้าที่ลงมาให้คำแนะนำแก่เกษตรกร ทั้งนี้เพื่อเป็นการตัดตอนการระบาด ซึ่งหากเกษตรกรพบการระบาดจุดใดของไร่ ได้แนะนำให้ทำลายทิ้งทันที เช่น ถอนทำลายต้นที่เป็นโรคใส่ถุงดำ หรือกระสอบแล้วตากแดดให้ดินมันสำปะหลังตายภายในถุง และหมั่นสำรวจแปลงอย่างน้อย 2 สัปดาห์ หรือฝั่กกลบ และพ่นยาฆ่าแมลงหิวข้าวยาสูบ ซึ่งเป็นพาหะของโรครวมทั้งใช้ท่อนพันธุ์ที่สะอาด ทนทานโรคหรือให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการปลูกพืชชนิดอื่นทดแทนการปลูกมันสำปะหลังที่ประสบปัญหาโรคใบด่างอีกด้วย.

วิชุด กลางนอก



เกษตรวันนี้..... ● กรมประมง... ได้..... ● ให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม

เตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ฝ้า
ระวังโรคในช่วงเปลี่ยนฤดู..... ● จากสถาน
การณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพ
อากาศในขณะนี้ กรมประมงพบ
รายงานการทยอยตายของ "กุ้ง
ก้ามกราม" ในพื้นที่ จ.นคร
ปฐม และราชบุรี มากผิด
ปกติ คาดจากการได้รับ
เชื้อก่อโรค หรือมีปัจจัย
โน้มนำทางสิ่งแวดล้อมที่ไม่
เหมาะสม หรือค่าคุณภาพน้ำ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น
ปริมาณออกซิเจนในน้ำลดลง ค่า
ปริมาณแอมโมเนียรวมในน้ำเพิ่มสูงขึ้นในกรณี
หลังฝนตกที่เอซของน้ำและอุณหภูมิน้ำ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจนกุ้งปรับตัวไม่ทันซึ่ง
อาจกระตุ้นให้กุ้งก้ามกรามอ่อนแอ ตาย และ
เพิ่มระดับความรุนแรงเมื่อเกิดโรคในฟาร์ม

หมั่นสังเกตและฝ้าระวัง ลักษณะอาการผิดปกติ
ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงนี้เพื่อป้องกันความเสียหาย
กรณีพบกุ้งป่วย/ทยอยตาย หรือตรวจ
พบการติดเชื้อ ขอให้เกษตรกร
แจ้งเจ้าหน้าที่กรมประมงใน
พื้นที่ และเก็บตัวอย่างส่ง
ห้องปฏิบัติการ ไม่เคลื่อน
ย้ายกุ้งและทิ้งน้ำจากบ่อกุ้ง
ป่วยออกสู่ภายนอกฟาร์ม
..... ● หากมีปัญหาในการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือมีข้อ
สงสัยเกี่ยวกับโรคสัตว์น้ำ สามารถ
ขอรับคำปรึกษาและคำแนะนำ ได้ที่
กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ กรมประมง
โทรศัพท์ 0-2579-4122 เว็บไซต์ [https://
www4.fisheries.go.th/local/index.php/
main/personel/1272](https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/personel/1272) หรือ Line ID:443kvkee

**เกษตร
วันนี้**

นายก:หล่าปลี

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: การตลาด/เศรษฐกิจภูมิภาค

วันที่: จันทร์ 2 - พุธ 4 สิงหาคม 2564

ปีที่: 44

ฉบับที่: 5380

หน้า: 16(ล่างขวา)

Col.Inch: 16.25 Ad Value: 21,937.50

PRValue (x3): 65,812.50

คลิป: สี่สี่

คอลัมน์: ข่าวสั้น: สกนศรตรวจโรคมันสำปะหลัง

ข่าวสั้น

สกนศรตรวจโรคมันสำปะหลัง

นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดสกนศร พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสกนศร ลงพื้นที่ในการติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่ในพื้นที่ตำบลนาใน อำเภอพรหมนิคม จังหวัดสกนศร โดยมี เกษตรอำเภอพรหมนิคม และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลัง ระดับตำบลนาใน ดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบแปลงสถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังการเกิดโรคใบด่างมันสำปะหลัง และโรค แมลงที่สำคัญ ส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถวินิจฉัยโรคและแมลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงของตนเองได้ รวมถึงเฝ้าระวัง ตรวจสอบและควบคุมการเคลื่อนย้ายท่อนมันสำปะหลัง เพื่อป้องกันการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ซึ่งหากสำรวจพบการเกิดโรคใบด่างมันสำปะหลัง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัด และกรมวิชาการเกษตรเข้าตรวจสอบ และทำลายพื้นที่พบโรคใบด่างมันสำปะหลังและจ่ายค่าชดเชยการทำลาย ตามมาตรการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป

จากการดำเนินการลงพื้นที่สำรวจ ตรวจสอบแปลงปลูกมันสำปะหลัง พบว่า ไม่พบการเกิดโรคใบด่างมันสำปะหลังในพื้นที่จังหวัดสกนศร

'กองทุนเอฟทีเอ' กลไกการค้าที่ต้องรอบคอบ-รอบด้าน

ประกาศ 10 สถานการณ์ กรุงเทพธุรกิจ

ข้อตกลงทางการค้าเสรีหรือเอฟทีเอ (Free Trade Agreement) เป็นข้อตกลงทางการค้าเพื่อลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างประเทศสร้างความได้เปรียบทางการค้ากับคู่แข่งจึงต้องมีการตกลงร่วมมือกันทางการค้ากับหลายประเทศ

ปัจจุบันประเทศไทยมีเอฟทีเออยู่กับ 18 ประเทศทั่วโลกคิดเป็นสัดส่วนการค้าประมาณ 63% ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศยังเหลืออีก 37% ที่ยังไม่มีเอฟทีเอ ตามแผนปี 2564 ได้วางแผนขับเคลื่อนการเจรจาเอฟทีเอไว้ 5 ฉบับสำคัญคือเอฟทีเอสหภาพยุโรป (EU), สหราชอาณาจักร (UK), สมาคมการค้าเสรียุโรป (EFTA), สหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย หรือ EAEU และอาเซียน-แคนาดา

อย่างไรก็ตามแม้ว่า เอฟทีเอจะช่วยเรื่องของการค้าของประเทศและช่วยให้การส่งออกของไทยขยายตัวดีขึ้น แต่ในทางกลับกันเอฟทีเอก็เอื้อให้เกิดผลกระทบต่อภาคเกษตรอุตสาหกรรม และบริการ จึงเป็นที่มาของการเดินทางจัดทำกองทุนเอฟทีเอ

วิศิษฐ์ ลิ้มลือชา นายกรัฐมนตรีผลิตอาหารสำเร็จรูป กล่าวว่า ภาคเอกชนเห็นว่ากองทุนเอฟทีเอมีความจำเป็น แต่วิธีการที่นำมาใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรจะต้องมีความชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การปรับตัวตลาดใหม่ๆ รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมให้กับสินค้าหรือการสร้างมูลค่าเพิ่ม

“ไม่อยากเห็นผู้ที่ได้รับผลกระทบแต่หาทางออกไม่ได้ดังนั้นจะต้องเตรียมการไว้ล่วงหน้า แยกเป็นกลุ่มสินค้าให้ชัดเจน

ที่มาเงินกองทุน

- งบประมาณจากรัฐบาลจัดสรรทุกปี
- ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการเปิดเสรี

หลักเกณฑ์ของรับเงินกองทุน

- จ่ายขาด
- เงินหมุนเวียน เช่น สืบมนาอบรม โครงการ

สถานะเอฟทีเอไทย → **เอฟทีเอทั้งหมด 18 ประเทศ** → **สัดส่วนการค้า** → **ประมาณ 63% ของมูลค่าการค้า**

แผนการเจรจาเอฟทีเอปี 2564

- ให้สัตยาบันเอฟทีเอ 1 ฉบับ → อาร์เจนตินา
- เปิดเจรจาเอฟทีเอใหม่ 5 ฉบับ:
 - สหภาพยุโรป (อียู)
 - สมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (EFTA) สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ และลิกเตนสไตน์
 - สหราชอาณาจักร (ยูเค)
 - สหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย (EAEU) คาซัคสถาน เบลารุส อาร์เมเนีย คีร์กีซสถาน และรัสเซีย
 - แคนาดา - เอฟทีเอ อาเซียน-แคนาดา
- เร่งรัดปิดเจรจา 4 ฉบับภายในปี 64-65:
 - ตุรกี
 - ปากีสถาน
 - บราซิล
 - ศรีลังกา
 - บังกลาเทศ ศรีลังกา อินเดีย เมียนมา เปรู ลูวาน
- ปรับปรุงเอฟทีเอ 4 ฉบับ:
 - จีน
 - อินเดีย
 - เกาหลีใต้
 - ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์

ที่มา: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 2/08/2564 (กราฟิก กรุงเทพธุรกิจ)

ส่วนที่มาของกองทุนนั้นเบื้องต้นจะให้ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการเปิดการค้าเสรีเข้ามาอุดหนุนกองทุนนั้นเห็นว่าจะต้องมาดูรายละเอียดว่าใครได้รับผลประโยชน์จากการเปิดเสรีทางการค้าอย่าไปเหมารวมทั้งหมด” ทั้งนี้ การกำหนดว่าจะเก็บเงินผู้ส่งออกเพื่อไปอุดหนุนกองทุนเอฟทีเอก็อาจจะกระทบกับผู้ส่งออกที่ไม่เกี่ยวข้องหรือผู้ส่งออกบางรายอาจไม่ได้รับผลประโยชน์จากเอฟทีเอ ในกรอบต่างๆ ดังนั้นต้องพิจารณาให้รอบคอบว่าจะมีแนวทางวิธีการอย่างไรให้ยุติธรรม

อรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดตั้งกองทุน เอฟทีเอว่า กรมฯ ได้จัดทำรายละเอียดข้อเสนอการขอตั้งกองทุน เอฟทีเอ เสร็จแล้วโดยคาดว่าจะเสนอให้คณะทำงานพิจารณาแนวทางการพัฒนากองทุนฯ พิจารณาได้ภายใน 1-2 เดือนนี้ โดยเบื้องต้นจะมีการขอใช้งบประมาณเพื่อใช้เป็นทุนประเดิมจัดตั้งกองทุนกว่า 5,000 ล้านบาท สำหรับใช้เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อเตรียมความพร้อม ปรับตัว

กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/-

วันที่: จันทร์ 2 สิงหาคม 2564

ปีที่: 34

ฉบับที่: 11914

หน้า: 5(บน)

Col.Inch: 66.17

Ad Value: 105,872

PRValue (x3): 317,616

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'กองทุนเอฟทีเอ' กลไกการค้าที่ต้องรอบคอบ-รอบด้าน

และช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าในรูปแบบต่างๆ

สำหรับที่มาของกองทุนนั้นได้วางไว้ 2 แนวทาง คือ 1.ทุนประเดิมจากรัฐที่จ่ายเพียงครั้งเดียว และ 2.นำมาจากผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการเปิดการค้าเสรีเข้ามาอุดหนุนกองทุน เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมจากการขอใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าที่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้เอฟทีเอ เพื่อให้กองทุนมีรายได้ต่อเนื่องทุกปีๆ ไม่ต่ำกว่าปีละ 100 ล้านบาท เบื้องต้นวางทุนประเดิมไว้ที่ 5,000 ล้านบาท

ขณะที่หลักเกณฑ์ในการเยียวยาและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเอฟทีเอนั้นได้วางไว้ 2 แนวทางเช่นกัน คือ 1. เงินจ่ายขาดสำหรับการวิจัยพัฒนา การจัดหาที่ปรึกษา การฝึกอบรม กิจกรรมที่สนับสนุนการตลาด 2. เงินหมุนเวียน เช่น เงินลงทุนในสิ่งก่อสร้าง โครงการพัฒนาต่างๆ และค่าเครื่องมืออุปกรณ์ พร้อมกับมีหน่วยงานกลางของรัฐ เข้าไปประสานงานและเสนอคำขอรับความช่วยเหลือไปยังหน่วยบริหารกองทุน

หลังจากที่จัดทำรายละเอียดของกองทุนเอฟทีเอเสร็จสิ้นแล้ว จะเสนอต่อที่ประชุมคณะทำงานพิจารณาแนวทางการพัฒนากองทุนที่มีปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน ก่อนเสนอรมว.พาณิชย์เพื่อขอความเห็นชอบให้เสนอเรื่องการจัดกองทุนเอฟทีเอต่อคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน หากคณะกรรมการนโยบายฯ เห็นชอบในหลักการกรมฯจะนำร่างพ.ร.บ.จัดตั้งกองทุนเอฟทีเอเข้าสู่กระบวนการพิจารณาพิจารณา ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) และรัฐสภาตามกระบวนการตามกฎหมายต่อไป



สำนักงานเกษตร จ.ราชบุรี เร่งเพาะกล้าต้นฟ้าทะลายโจรไว้แจกประชาชนในวันแม่แห่งชาติ



สก๊อปพิเศษ

ทีมข่าวภูมิภาค

นางดวงสมร พุทพนิกุล เกษตรจังหวัดราชบุรี ได้นำเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดมาช่วยกันเพาะต้นกล้าฟ้าทะลายโจรใส่ถุงเพาะชำไว้ให้ได้ประมาณ 1,000 ต้น เตรียมเพาะเลี้ยงไว้ให้เจริญเติบโตได้ขนาด เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนผู้สนใจในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง หรือวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ซึ่งต้นฟ้าทะลายโจรถือเป็นพืชสมุนไพรไทย ที่สามารถใช้ป้องกันยับยั้งเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ ทำให้ขณะนี้หลายพื้นที่มีการปลูกฟ้าทะลายโจร และการจำหน่ายที่มีราคาแพงมากขึ้นร้านขายยาบางแห่งคนแห่ซื้อจนไม่พอขาย หลายพื้นที่เริ่มขาดตลาดแล้ว

นางดวงสมร พุทพนิกุล เกษตรจังหวัดราชบุรี กล่าวว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดได้รวบรวมพันธุ์ฟ้าทะลายโจรมาเพื่อเพาะชำ



เตรียมไว้แจกจ่ายแก่ประชาชนที่ต้องการนำไปปลูกหลังบ้านคนละ 3-5 ต้น ด้วยกระแสต้นฟ้าทะลายโจรมีราคาแพงมากไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นแคปซูลแล้ว หรือต้น กิ่งแห้ง เมล็ดพันธุ์ จากเดิมปกติก็โลกร้อนละกว่า 2,000 บาท ตอนนี้ขึ้นราคาถึงก็โลกร้อนละ 10,000 บาทแล้ว ทำให้หลายคนที่ต้องการและดูจากกระแสโซเชียล ชาวสารมีความต้องการมาก ทำให้สำนักงานเกษตรจังหวัดเห็นว่า อีกทั้งสำนักงานเกษตรจังหวัดในฐานะที่เป็นหน่วยงานด้านพืชสามารถที่จะช่วยได้ ที่ผ่านมามีวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพรด้านทับตะโกบ้านท่าอึปะ ได้ทำสมุนไพรนี้

อยู่แล้ว และยังมียอดพันธุ์ซึ่งกลุ่มนี้มีความหวังใยพี่น้องประชาชน จึงแบ่งต้นพันธุ์มาให้ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดได้นำไปแจกจ่ายประ

ชาชน 1,000 ต้นจึงนำมาแจกจ่ายไปแล้วกระแสตอบรับดีมากแจกหมดไปในพริบตาไปแล้ว ซึ่งทางสำนักงานมองว่ายังมีประชาชนต้องการ อีกทั้งฟ้าทะลายโจรยังสามารถช่วยยับยั้งโควิด -19 ได้ เป็นประโยชน์ต่อประชาชนกรณีผู้ที่เริ่มมีอาการป่วยโควิด จึงน่าจะช่วยกันเพาะชำฟ้าทะลายโจรแจกประชาชนอีกครั้งด้วยแรงงานเรา เป็นจิตอาสาสามารถทำใช้ต้นทุนไม่สูงนัก โดยซื้อต้นมาราคาต้นละ 4 บาทซื้อถุงพลาสติกสีดำ ซ้อแกลบ ซ้อดิน มาผสมใส่ ใช้แรงงานเจ้าหน้าที่ช่วยกัน เนื่องจากขณะนี้ต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจรบางร้านจำหน่ายขายต้นละ 20- 50 บาท หากปลูกกันเองใช้ต้นทุนไม่ถึงต้นละ 10 บาท เตรียมไว้แจกจ่ายประชาชนนำไปปลูกขยายพันธุ์ได้เป็นการช่วยเหลือประชาชนอีกทาง

นางดวงสมร กล่าวอีกว่า สาเหตุที่
ร่วมกันเพาะกล้าพันธุ์ฟ้าทะลายโจรนั้นเนื่อง
จากเดือนนี้เป็นเดือนคล้ายวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28
กรกฎาคม 2564 จึงเชิญชวนเจ้าหน้าที่ที่
เป็นจิตอาสาช่วยกันปลูก แล้วนำไป
เพาะเลี้ยงไว้ก่อนให้ต้นเจริญเติบโตแข็งแรง
จากนั้นเตรียมแจก ในเดือนสิงหาคม ในวัน
คล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวงแจกให้กับประชาชนทั่วไป
คนละ 5 ต้น กำหนดแจกที่ตลาดเกษตรกรจิง
หวัด หรืออีกสถานที่หนึ่งถ้าประชาชนมา ขอ
รับแล้วหมดก่อนให้แจ้งชื่อนามสกุลเบอร์ติด
ต่อไว้หากสำนักงานมีงบประมาณหรือกำลัง
ความสามารถที่จะปลูกกันเองได้ก็จะได้เร่ง
ผลิตต้นฟ้าทะลายโจรขึ้นมาอีกครั้งหรือจะ
ประสานไปยังวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพร
ไพร่ด่านทับตะโกบ้านท่าอิฐ อ.จอมบึง ให้
ช่วยจำหน่ายต้นกล้าฟ้าทะลายโจรในราคาถูก
กว่าท้องตลาดทั่วไปสามารถไปหาซื้อได้